



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ผู้ช่วยปลัดฯ (นายระพีภัทร์)
 วันที่ ๑๓๑๖
 วันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๑

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันเกษตรกรอาหาร โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๕๕๕๓ ต่อ ๑๕๐
 ที่ กษ ๐๒๑๐/๖๐๗ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
 ระดับกลาง รุ่นที่ ๘๑

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้โปรดอนุมัติให้สถาบันเกษตรกรดำเนินการ
 จัดฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ ๘๑ ประจำปีงบประมาณ
 ๒๕๖๐ จำนวน ๑๒๔ คน ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมารวย การ์เด็น
 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นั้น

สถาบันเกษตรกร ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการสรรหาผู้เข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งได้
 รวบรวมรายชื่อของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร จากส่วนราชการระดับกรมในสังกัด
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๑๒๔ คน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. อนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
 ระดับกลาง รุ่นที่ ๘๑ จำนวน ๑๒๔ คน ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้
๒. ลงนามในบันทึกเรียนหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ตามที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) ตามคำสั่งกระทรวง
 เกษตรและสหกรณ์ ที่ ๗๘๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

(นางสาวนฤมล สัจวงวงศ์)
 ผู้อำนวยการสถาบันเกษตรกรอาหาร
 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑. อนุมัติ ๖๖.
 - ตกลงแล้ว
 - ดำเนินการตามระเบียบ จากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 โดยเคร่งครัด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

(นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์)
 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถาบันเกษตรกรอาหาร
 ส.ป.ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 วันที่ ๑ พ.ค. ๖๐
 เวลา ๑๕:๒๖ น.

เสนอ กวส.

1 พค. ๖๐

(นางวสิษฐ เหมทการ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 วิชาการฯ แทนผู้อำนวยการสถาบันเกษตรกรอาหาร

ลงทะเบียนหนังสือออกแล้ว
 ได้ส่งหนังสือไปแล้ว

๓๑.๑๒.๖๐
 ๓๑.๑.๖๐

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 81

ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2560

ID	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
กรมชลประทาน			
1	นาย เกรียงไกร रिมีจันทร์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สำนักงานชลประทานที่ 9
2	นาย เกียรติชาย วชิรมงคลพงษ์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	กองแผนงาน
3	นาย เจนศักดิ์ สุภกุล	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สำนักงานชลประทานที่ 10
4	นาย ชาคกริต รองสวัสดิ์	นายช่างชลประทานอาวุโส	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
5	นาย ชาญวิช เกวานันท์	นายช่างชลประทานอาวุโส	สำนักงานชลประทานที่ 6
6	นาย ณีภูธรพล ทับทอง	นายช่างชลประทานอาวุโส	สำนักงานชลประทานที่ 14
7	นาย ธนชาติ สุขอนันตวงษ์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สำนักงานชลประทานที่ 14
8	นาย ธนาธิป แก้วมณี	นายช่างชลประทานอาวุโส	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
9	นาย บรรพต พลเสน	นายช่างชลประทานอาวุโส	สำนักงานชลประทานที่ 12
10	นาย ประชญา ฉายวัฒนา	วิศวกรโยธาชำนาญการ	สำนักบริหารโครงการ
11	นาย มานัส กองแก้ว	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
12	นาย วัชรดุรงค์ ธนามี	นายช่างโยธาอาวุโส	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
13	นาย วีระศักดิ์ ทองมาก	นายช่างชลประทานอาวุโส	สำนักงานชลประทานที่ 13
14	นาย ศักดิ์ชาย เทพคำอ้าย	วิศวกรโยธาชำนาญการ	สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
15	นาย สมัย ศรีเดช	นายช่างชลประทานอาวุโส	สำนักงานชลประทานที่ 12
16	นาง สะอาด เทียงทัศน์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานชลประทานที่ 15
17	นาย สันติพันธุ์ พันธุ์ขันธุ์	นายช่างชลประทานอาวุโส	สำนักงานชลประทานที่ 11
18	นาย สุจิตร์ ไชยวรรณ	นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ	สำนักกฎหมายและที่ดิน
19	น.ส. สุชาดา จิตต์อารีย์เทพ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
20	นาย สุภรณ์วัฒน์ สุรการ	นายช่างชลประทานอาวุโส	สำนักงานชลประทานที่ 1
21	นาย สุรวิทย์ มูลนาค	นายช่างชลประทานอาวุโส	สำนักงานชลประทานที่ 10
22	นาย อามาน แวมะ	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สำนักงานชลประทานที่ 16
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์			
23	น.ส. นัยนา โคตรสมบัติ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
24	นาง นิตยา โชคคุณ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ
25	นาง ปิ่นดารีย์ ชินปัญญาชนะ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์

[Signature]

ID	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
26	นาง พจมาน รอดบุญส่ง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
27	น.ส. พิษณุรัฐ เพชรประพันธ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
28	น.ส. วันเพ็ญ รongเลื่อน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
29	น.ส. วิภาวัลย์ พรหมลาย	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔
30	นาย วุฒิกัทร ศรีนวลนัต	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
31	น.ส. สลักจิตร โอพารกิจกุลชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
32	น.ส. สาวิตรี โพธิ์สุด	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
33	น.ส. สุกัญญา มูลกลาง	นักวิชาการสถิติชำนาญการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
34	นาง อัจฉรา ผลโพธิ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
35	นาง อารมย์ศิริ กาญจนะ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช
36	นาย เอกชัย หนูน้อย	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส
กรมประมง			
37	นาย ธวัชชัย หลวงอินทร์	นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ	ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 1
38	นาง บุณณดา เย็นบุญ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กองการเจ้าหน้าที่
39	น.ส. วลีรัตน์ มูลิกะสังข์	นักวิชาการประมงชำนาญการ	ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2
40	นาย วสันต์ ฉิมพาลี	นายช่างกลเรือชำนาญการ	กองตรวจการประมง
41	น.ส. วีย์รัตน์ จุฬจ๊กบก	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กองการเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาที่ดิน			
42	น.ส. กัญญาภัทร พอสม	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
43	น.ส. ชาลีณี สัมฤทธิ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กองการเจ้าหน้าที่
44	นาย ธงชัย บุญเรือง	เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
45	นาย ธรรมรัตน์ กังวาลสิงหนาท	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
46	นาย พรชัย ชัยสงคราม	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
47	นาย พีรฉัตร ทองมาร์ตัน	นายช่างศิลป์อาวุโส	สำนักงานเลขานุการกรม
48	นาย มานะ ต้นนา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
49	น.ส. วันเพ็ญ หลวงกว้าง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
50	นาย สมาน ก้อนศรีชะ	เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
51	นาง อำไพวรรณ พัฒนาศักดิ์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
52	นาย อุซุกร พรหมมานนท์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
53	นาย โอวาท ยุทธธรรม	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

ID	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
กรมวิชาการเกษตร			
54	น.ส. กุลวดี ฐานันท์กาญจน์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท
55	นาย เกรียงศักดิ์ ชาติปรีดี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กองแผนงานและวิชาการ
56	นาง ดาริกา ดาวจันอัด	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดสงขลา
57	น.ส. ประไพ หงษา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี
58	นาง ปิยะมาศ บุญทา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ด้านตรวจพืชหนองคาย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
59	น.ส. มาลัยพร เชื้อบัณฑิต	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สถาบันวิจัยพืชสวน
กรมส่งเสริมการเกษตร			
60	นาง นงคลักษณ์ เสนาไทย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอกุตุชม จังหวัดยโสธร
61	น.ส. พัชรี อินลอย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
62	นาย พิจักษณ์ ผุดผ่อง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
63	น.ส. รติกร เพชรรัตน์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กองพัฒนาเกษตรกร
64	น.ส. รัตติญา งามระบำ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
65	น.ส. สมจิต บุญธิจักร์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
66	นาง สุดใจ คำเสียง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
67	นาง โสภา ยอดเกลี้ยง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
68	นาย อนุสิทธิ์ ตูและ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส
69	นาง อังคณา หงษ์ษา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์			
70	นาย การุณ วนาศิริ	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
71	นาง จารุวรรณ จันทร์อินทร์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
72	นาง จุฑาพร แจ่มใส	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
73	นาย ชยุด สุขเสงี่ยม	เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
74	นาย ชินเทพ เชษฐเจริญรัตน์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
75	น.ส. ณัชชา แสงอรุณ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
76	นาย ดุษฎี เชื้อบางคู้	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กองแผนงาน
77	นาง เลขา จันทร์เจริญ	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
78	นาย วชิระ แก้วพะเยาว์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
79	นาย วสิษฐ์พล พุทธิพงษ์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
80	น.ส. วาสนา ระกำทอง	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
81	น.ส. สิริมพร แสงวิเศษสิน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กองการเจ้าหน้าที่
82	นาย สุรียนต์ ฉายชัยภูมิ	เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

ID	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
กรรมการข้าว			
83	นาง นีรดา สีลาอ่อน	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก
84	น.ส. พรเพ็ญ บุญสิน	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช
85	น.ส. เพชร เช่งซิ้ม	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
86	น.ส. วันพร เข้มมุกด์	นักวิชาการโรคพืชชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาข้าว
87	นาง วิราวรรณ ตนพยอม	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร			
88	น.ส. จิตติมา เอื้อทิตยสกุล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานเลขานุการกรม
89	นาย ศักดา อุ่นน้อย	เจ้าพนักงานสื่อสารอาวุโส	กองบริหารการบินเกษตร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม			
90	น.ส. กิ่งแก้ว ทองจรรยา	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด
91	น.ส. จรรยา โชติสกุล	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สำนักบริหารกองทุน
92	นาง จันทร์ฉาย จันทะเรือง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย
93	นาย จำเรียง นิธิกรกุล	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง
94	น.ส. ชุตติมา นิตยสุวรรณ	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์
95	นาย โชคศักดิ์ วงษ์วัฒน์นะ	นายช่างสำรวจอาวุโส	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม
96	นาย ณ์ฐพล มาประเสริฐ	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
97	น.ส. นงนุช แสงทิพย์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา
98	น.ส. นิรมลพร โพธิชิต	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
99	นาง ปารีชาต รัตนมนตรี	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
100	นาย พนมไพร ดีใหม่	นายช่างสำรวจอาวุโส	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย
101	นาย พิภพ เนตรอุดร	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
102	นาย ไพสิทธิ์ ปันดสาโก	นิติกรชำนาญการ	สำนักกฎหมาย
103	นาย วีระ สุพลาวุฒิ	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
104	นาย สมเกียรติ เผ่าสุริยะ	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง
105	น.ส. สมจิตร วรรณไกรโรจน์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
106	นาย สมชาย สุภาพกุลนที	นายช่างสำรวจอาวุโส	สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน
107	นาย สมโภช พิศากาศย์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
108	น.ส. สรณพร เจริญธรรม	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
109	น.ส. สุนี ฉัตรนิเทศตระกูล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักบริหารกองทุน
110	นาย สุรียา ทองแก้ว	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

ID	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
111	นาย อนุชา จันทา	นิติกรชำนาญการ	สำนักกฎหมาย
112	นาย อำพันธ์ สุพรรณานนท์	นายช่างโยธาอาวุโส	สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร			
113	นาย กิจชาธร อันเงินทยากร	นักวิชาการสถิติชำนาญการ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
114	นาย ชัยพร ชูดีศิลป์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
115	น.ส. ณิชพร มีนพัฒนสันติ	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
116	น.ส. ผลิพันธุ์ พวงช่อ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ			
117	น.ส. พรรณพิลาส สายแก้ว	นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ	สำนักกำหนดมาตรฐาน
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย			
118	นาย แดนณรงค์ ทองอั้ง	หัวหน้ากองการตลาดและการขาย (นักบริหาร 7)	สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)			
119	น.ส. นิสา แก้วแกมทอง	นักวิเคราะห์อาวุโส	สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)			
120	นาง จันทร์จิรา รุ่งเจริญ	นักวิชาการ	สำนักวิจัย
121	นาย ขวลิต สุทธเขตต์	นักวิชาการ	สำนักพัฒนา
122	นาย ชูเกียรติ ไชยวุฒิ	นักวิชาการ	สำนักพัฒนา
123	น.ส. ปฎิญา กันทาธรรม	นักวิชาการ	สำนักยุทธศาสตร์และแผน
124	นาง สรिता ปันมณี	นักวิชาการ	สำนักวิจัย

Handwritten signature/initials